

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Gia đình Anh Hoàng Trọng Anh Bảo

Phù Vang là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn huyện có 18 xã, 2 thị trấn, với dân số trên 180.000 người.

Hàng ngày Trung tâm Y tế huyện Phù Vang tiếp nhận và điều trị hơn 700 lượt khám bệnh ngoại trú và 230 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Trong đó có nhiều bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian qua với tấm lòng tự nguyện, hảo tâm của viên chức y tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Trung tâm Y tế huyện Phù Vang đã xây dựng được bếp ăn cho người nghèo, qua đó đã hỗ trợ gần 6000 suất ăn miễn phí. Đồng thời đã động viên, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đảm bảo một phần dinh dưỡng trong quá trình nằm viện. Với sự đóng góp của quý anh chị, thời gian qua bệnh viện chúng tôi có tiếp nhận sự hỗ trợ của gia đình Anh Chị, với số tiền: 1.000.000 đồng

Bằng chữ: Một triệu đồng.

Thay mặt Trung tâm Y tế huyện Phù Vang và các gia đình bệnh nhân nghèo trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý anh chị.

Rất hy vọng trong thời gian đến Trung tâm Y tế huyện Phù Vang nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của quý anh chị để tiếp tục triển khai bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo, góp phần giúp người nghèo nằm viện sớm bình phục.

Trân trọng cảm ơn!

(Xin vui lòng vào trang web của Trung tâm Y tế Phù Vang theo địa chỉ: bvpvang.thuathienhue.gov.vn để truy cập nội dung thư).

Phù Vang, ngày 12 tháng 12 năm 2017

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ VANG
GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKI. Nguyễn Minh Hùng

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Gia đình Bs Phượng (Việt Kiều Mỹ)

Phú Vang là huyện đồng bằng ven biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn huyện có 18 xã, 2 thị trấn, với dân số trên 180.000 người.

Hàng ngày Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tiếp nhận và điều trị hơn 700 lượt khám bệnh ngoại trú và 230 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Trong đó có nhiều bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian qua với tấm lòng tự nguyện, hảo tâm của viên chức y tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang đã xây dựng được bếp ăn cho người nghèo, qua đó đã hỗ trợ gần 6000 suất ăn miễn phí. Đồng thời đã động viên, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đảm bảo một phần dinh dưỡng trong quá trình nằm viện. Với sự đóng góp của quý anh chị, thời gian qua bệnh viện chúng tôi có tiếp nhận sự hỗ trợ của gia đình Anh Chị, với số tiền: 5.000.000 đồng

Bằng chữ: Năm triệu đồng.

Thay mặt Trung tâm Y tế huyện Phú Vang và các gia đình bệnh nhân nghèo trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý anh chị.

Rất hy vọng trong thời gian đến Trung tâm Y tế huyện Phú Vang nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của quý anh chị để tiếp tục triển khai bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo, góp phần giúp người nghèo nằm viện sớm bình phục.

Trân trọng cảm ơn!

(Xin vui lòng vào trang web của Trung tâm Y tế Phú Vang theo địa chỉ: bvpvang.thuathienhue.gov.vn để truy cập nội dung thư).

Phú Vang, ngày 12 tháng 12 năm 2017

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ VANG

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKI. Nguyễn Minh Hùng